



ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ

ตามที่ทันตแพทยสภาได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่ง
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารมหิตลดาภิเษร ชั้น ๑๐ ซอยสาธารณสุข ๘ ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น

บัดนี้ ทันตแพทยสภา ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย (เรียงตามลำดับคะแนน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าทันตแพทยสภาได้จัดให้มีการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกในภายหลังก่อน
ครบกำหนด และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งดังกล่าวใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรรยา)

เลขาธิการทันตแพทยสภา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศทันตแพทยสภา ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

(เรียงตามลำดับคะแนน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๗	นางสาวภาวิณี เชื้อยหริ่อง
๒	๐๐๒	นางสาวสุธารส เลิศผลไพบุลย์

ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น ๕ อาคารมหิตลาธิเบศร
ซอยสาธารณสุข ๘ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ในกรณีที่ไม่รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
ทันตแพทยสภาจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

